

Số: /BC-UBND

Phú Xuân, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết công tác chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số 1073/UBND-NV ngày 08/7/2024 của UBND huyện Phú Vang về việc chế độ báo cáo lĩnh vực chính quyền địa phương; UBND xã Phú Xuân báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Phú Xuân là một xã đầm phá cách trung tâm Huyện lỵ 5km về phía đông Bắc, có đường tỉnh lộ 10 A và tỉnh lộ 3 đi qua. Ranh giới hành chính được xác định như sau:

- + Phía Bắc giáp xã Phú Thuận.
- + Phía Nam giáp thị trấn Phú Đa, xã Phú Lương.
- + Phía Đông giáp xã Phú Hải, xã Phú Diên.
- + Phía Tây giáp xã Phú Hồ, xã Phú Mỹ.

Tổng diện tích tự nhiên của xã: 3.022,8 ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 1.166,7 ha (Đất sản xuất nông nghiệp: 707,3 ha; đất lâm nghiệp: 93,4; đất NTTS: 366 ha); đất chuyên dùng 297,3; đất ở: 79,3 ha; đất phi nông nghiệp 1.479,5 ha.

Trên địa bàn xã có 6 thôn, trong đó có 1 thôn làm ngư nghiệp và 5 thôn làm nông nghiệp. Toàn xã có 2.411 hộ/10.153 nhân khẩu, đa số người dân trên địa bàn sinh sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và NTTS. Cơ cấu kinh tế của địa phương là “Dịch vụ- Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp”. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 1,45%.

Trên địa bàn xã có: 03 Niệm phật đường (Niệm phật đường Quảng Ba, Diên Xuân và Lộc Sơn), không có nhà thờ nguyện nhưng có 03 hộ/18 khẩu theo đạo Thiên Chúa giáo, 03 hộ/19 khẩu theo đạo Tin lành.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

+ Đảng bộ xã có 13 đồng chí Đảng ủy viên; có 13 Chi bộ trực thuộc, với 162 đảng viên.

+ HĐND xã có 25 đại biểu.

+ UBND xã có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 ủy viên.

+ UBMTTQVN xã có 31 thành viên; BCH Hội CCB 9 thành viên; BCH Hội LHPN có 13 thành viên; BCH Đoàn TNCS HCM xã có 14 thành viên; BCH Hội Nông dân xã có 12 thành viên.

2. Những thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi:

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đã xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân các cơ quan nhà nước. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ dân vận phải học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là “*Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm*”.

b) Khó khăn:

Việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác dân vận còn chậm, chưa cụ thể hóa các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả chưa cao; chưa chú trọng việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*”. Sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác dân vận chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Mặt trận và các đoàn thể chưa đổi mới được nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp các đoàn viên, hội viên và nhân dân.

3. Những vấn đề nhân dân quan tâm, mong muốn

- Trong thời gian qua Nhân dân xã nhà đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác quản lý và điều hành của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, hầu hết các ngành, các lĩnh vực có xu hướng tăng trưởng, tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của năm 2024 mà Nghị quyết Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra đầu năm.

- Nhân dân trên địa bàn xã đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh một cách có hiệu quả, đã góp phần không nhỏ để tạo diện mạo mới của quê hương xã Phú Xuân sau khi đã được về đích nông thôn mới.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

1. Kết quả việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận

Sáu tháng đầu năm 2024, UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc và BDH các thôn tích cực chuẩn bị và trình các Chương trình, Kế hoạch được phân công nhằm triển khai các văn bản của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; rà soát, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý. Nhìn chung, việc thực hiện chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo có tiến bộ; các báo cáo định kỳ của các bộ phận chuyên môn, đơn vị, bước đầu được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND xã xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND xã, thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp giao ban hàng tuần theo quy chế của UBND huyện. Trong sáu tháng đầu năm, UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã đã tổ chức hơn 67 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong chỉ đạo điều hành; thông qua các Chương trình, Kế hoạch theo Chương trình công tác của UBND xã; đã xây dựng, ban hành kế hoạch quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Các phiên họp, làm việc trên đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan ban ngành, đơn vị. Các cuộc họp tập trung giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành Thường trực HĐND, UBND xã thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, chế độ làm việc thông qua việc xây dựng lịch công tác hàng tuần và các cuộc họp của HĐND, UBND xã để đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, hội ý, trao đổi thảo luận đối với những vấn đề nổi cộm, đột xuất; những nội dung quan trọng trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo huyện. Ủy ban nhân dân xã, đã xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian, phân công cán bộ tăng cường về kiểm tra chỉ đạo ở các thôn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở từng khu vực, từng địa bàn dân cư và trên các mặt lĩnh vực hoạt động công tác.

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội; Ủy ban nhân dân xã đã chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đối với Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành cấp huyện. Tham gia các buổi họp giao ban, trực báo do Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành cấp huyện tổ chức, kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã để chỉ đạo triển khai tốt các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Kết quả việc thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực nhà nước

a) Kết quả việc thực hiện cải cách hành chính:

- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã, UBND xã tập trung các giải pháp quyết liệt, lâu dài trong việc đẩy mạnh thực hiện CCHC như: ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024; Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại các cơ quan; kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước xã Phú Xuân năm 2024; Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tổ chức, công dân đến giao dịch. Niềm yết đầy đủ bộ danh mục TTHC chung áp dụng tại cấp xã và các mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định.

- Trong 6 tháng đầu năm bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp nhận 907 hồ sơ¹. Đã xử lý: 457 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,2% (trong đó: Đúng hạn và trước hạn: 442 hồ sơ, trễ hạn: 15 hồ sơ); Đang xử lý: 13 hồ sơ. Số hóa đạt 100%. Theo mức độ dịch vụ: mức độ 2: 118 hồ sơ, chiếm tỉ lệ: 13%; mức độ 3: 411 hồ sơ, chiếm tỉ lệ: 45,3%; mức độ 4: 14 hồ sơ, chiếm tỉ lệ: 1,5%. Tiếp nhận trên Dịch vụ công quốc gia: 862 hồ sơ, đạt 80,11 điểm, xếp loại khá. Ban hành văn bản trên hệ thống HSCV: 450 văn bản. Tiếp nhận trên hệ thống HSCV: 1.338 văn bản; các bộ phận chuyên môn tham mưu xử lý 1.139 văn bản (*trong đó quá hạn: 135 văn bản, chiếm tỷ lệ 11,8%*), còn 199 văn bản đang xử lý.

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã nhận 5 YKCD của UBND huyện; đã thực hiện hoàn thành 5 VB đều thực hiện đúng hạn.

b) Công tác công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực nhà nước:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, có tổng cộng 10 dự án với tổng mức kinh phí đầu tư được duyệt là 6.777 triệu đồng². Trong đó, có 01 dự án chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang và 09 dự án khởi công mới.

UBND xã tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất để được hỗ trợ theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh, đặc biệt hỗ trợ đầu tư máy cuộn rom. Triển khai thực hiện dự án lâm phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp tại thôn Xuân Ổ, Diên Đại, Lộc Sơn với 50 hộ thực hiện.

¹ Trong đó: Chứng thực: 468 hồ sơ; Hộ tịch: 313 hồ sơ; Đất đai: 57 hồ sơ; Quy hoạch xây dựng: 0 hồ sơ; Liên thông chế độ người có công: 05 hồ sơ; Bảo trợ XH: 44 hồ sơ; Thi đua- Khen thưởng: 01 hồ sơ; tiếp công dân: 01 hồ sơ; Người Có công: 03 hồ sơ; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 01 hồ sơ; Khuyến công: 01 hồ sơ; Thủy lợi: 04 hồ sơ; VHHT: 06 hồ sơ

² Bao gồm các công trình: Xây dựng tường rào và cải tạo khuôn viên trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Phú Xuân: 1.200 triệu đồng; Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Xuân Ổ (Giai đoạn 2): 530 triệu đồng; Nhà xe trường Tiểu học Phú Xuân 2: 350 triệu đồng; Sơn khối nhà 2 tầng 6 phòng, công, tường rào mặt trước trường THCS Phú Xuân: 296 triệu đồng; Nâng cấp, cải tạo chợ Diên Đại: 760 triệu đồng; Nâng cấp mở rộng tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 10A đến tỉnh lộ 3 thôn Lộc Sơn xã Phú Xuân: 839 triệu đồng; Nạo vét kênh mương NTTS, SXNN xã Phú Xuân: 585 triệu đồng; Xây dựng tường rào mở rộng trường mầm non Phú Xuân cơ sở Quảng Xuyên: 827 triệu đồng; Đường bê tông từ tỉnh lộ 3 đến khu quy hoạch đất ở thôn Quảng Xuyên: 490 triệu đồng; Đường GTNT nhà nước và nhân dân cùng làm xã Phú Xuân: 900 triệu đồng.

Tất cả các dự án và các Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế nói trên đều được UBND xã thông báo và niêm yết công khai.

3. Kết quả việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân; xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo thẩm quyền (số cuộc, số người được thanh tra, kiểm tra, kết quả)

a) Kết quả việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

UBND xã thường xuyên rà soát để phân công, phân nhiệm và nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ủy ban nhân dân xã và Ban điều hành các thôn; nhất là vai trò người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước. Thực hiện đúng Luật cán bộ, công chức và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã; các văn bản của Tỉnh và Huyện về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Trong 6 tháng chưa có cán bộ, công chức nào vi phạm về tác phong, lề lối làm việc (*Trừ 02 công chức vi phạm về chính sách dân số và KHHGD*).

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân: Không.

c) Xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo thẩm quyền (*số cuộc, số người được thanh tra, kiểm tra, kết quả*):

Trong 6 tháng qua UBND xã tập trung thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, chú trọng làm tốt công tác công khai minh bạch trong cơ quan, thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với toàn thể cán bộ, công chức xã đúng theo quy định; tăng cường công tác quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản.

4. Kết quả công tác phối hợp với ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện công tác dân vận

- UBND xã đã phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến phòng chống tham nhũng lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; các kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường

xuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, công tác đối ngoại trong nhân dân được quan tâm, thông qua các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư, các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước về trên địa bàn. Giữ gìn và phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức 6 buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ làm tốt công tác tổ chức, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nên các buổi tiếp xúc bà con cử tri đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho hội nghị cũng như đại biểu HĐND xã. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến, kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri đều được Đại diện lãnh đạo UBND xã tiếp thu, và giải trình.

5. Kết quả việc chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Kết quả việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân theo quy định của pháp luật; hình thức, phương thức tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền các cấp

Nhằm thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, trong 6 tháng đầu năm UBND xã nghiêm túc triển khai tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tận cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức, cộng đồng nhân dân và không để tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp và vượt cấp.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại phòng tiếp công dân của UBND xã để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Bố trí công chức văn phòng thông kê xã có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác hoà giải tranh chấp đất đai ở cấp cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tổ chức 24 đợt tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch, nhưng không có trường hợp nào đến đăng ký làm việc. Chỉ đạo bộ phận tiếp công dân xã duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã vào thứ 5 hàng tuần để tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã tiếp nhận 10 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân (*Trong đó: 01 Đơn thuộc lĩnh vực Môi trường; 01 đơn liên quan đến thu thuế; 08 đơn thuộc lĩnh vực đất đai*), giảm 10 đơn so với cùng kỳ; không có đơn khiếu nại, tố cáo.

UBND xã đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 07 đơn kiến nghị, phản ánh; đang giải quyết 03 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, hiện tại các bộ phận

chuyên môn đang tham mưu UBND xã giải quyết và nằm trong thời hạn giải quyết.

II. PHONG TRÀO THI ĐUA DÂN VẬN KHÉO

6 tháng đầu năm 2024 các thôn, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã tiến hành đăng ký và triển khai thực hiện các mô hình Dân vận khéo. Theo đó các tổ chức, đơn vị đã phát động thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo và triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo đã đăng ký, từ đó đã phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai có hiệu quả. Như: mô hình “Ngôi nhà xanh” mô hình “Tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo” Mô hình “Đi chợ bằng giỏ nhựa” Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nuôi 05 trẻ mồ côi; “Phụng dưỡng 05 Mẹ neo đơn, khó khăn bệnh tật” của Hội LHPN xã; Mô hình Camera an ninh; mô hình “điện chiếu sáng công cộng”; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”...

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện hương ước, quy ước của làng văn hóa; chú trọng giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; Việc xây dựng Đời sống văn hóa ở cơ sở đã được quan tâm chú trọng; 6 tháng đầu năm 2024 có 1.918 hộ/2.322 hộ gia đình văn hóa, đạt 82,6%; Khen thưởng 250 hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu 03 năm liền. Tăng cường công tác quản lý, phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử văn hóa đình làng và diêm lịch sử Lùm Phun. Khảo sát xây dựng kế hoạch bảo tồn phát triển làng nghề, hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề truyền thống cho người dân địa phương, quảng bá sản phẩm phát triển du lịch trải nghiệm.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND xã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cấp huyện, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy; đồng thời UBND xã luôn bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác để thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý Nhà nước, phát triển dịch vụ, TTCN và ngành nghề chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương vẫn còn thiếu.

- Công tác quản lý đất đai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

- Công tác triển khai tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn chậm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Cần xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân các cơ quan nhà nước các cấp. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ dân vận phải học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là “*Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm*”.

2. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp tục thực hiện theo chương trình công tác năm, quý, tháng và hàng tuần của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện tốt chế độ họp, hội ý, trực báo đúng định kỳ và tăng cường kiểm tra địa bàn khu dân cư, kiểm tra công việc của cán bộ, công chức được phân công, chỉ đạo triển khai các biện pháp tích cực để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

3. Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “*Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ*”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến nhân dân. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn về nghiệp vụ, tập trung giải quyết kịp thời các quan hệ về giao dịch hành chính của tổ chức và công dân. Tăng cường công tác kiểm tra và công khai kinh tế, công khai hóa các khoản đóng góp từ nhân dân. Tập trung kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm đất đai, xây dựng; vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn.

5. Chỉ đạo tốt công tác quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị-TTATXH, xây dựng cơ sở xã ATLC; xây dựng khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự. Tăng cường chỉ đạo đảm bảo ATGT trên địa bàn xã.

6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ và nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã đề ra năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (kèm theo Biểu 2B và Biểu 3, 4, 5); UBND xã xin báo cáo UBND huyện biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TV. Đảng ủy;
- CT, các PCT.UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Việt